

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái, thôn La Văn 3, xã Quỳnh Hống (Quỳnh Phụ).



Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Đông Hưng.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Tiên Hải.



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Xi nghiệp may Hưng Hà.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Đông Hưng.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Tiên Hải.

nói riêng, cả nước nói chung. Ghi nhận và biểu dương các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong năm 2022 đã làm rất tốt công tác phòng,

chống dịch Covid-19, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn

tỉnh làm tốt hơn nữa công tác rà soát, bình xét hộ nghèo; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình, đối tượng chính sách,

người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động các cấp tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi, khám bệnh, tư

vấn sức khỏe miễn phí nhằm động viên người lao động, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, gắn bó với

doanh nghiệp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

tập trung phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, thúc đẩy thành lập thêm các khu công nghiệp trong Khu kinh tế; tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và những công trình mới, phát triển đô thị và hoàn thiện quy hoạch tỉnh...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ phấn khởi, tự hào về sự phát triển của quê hương, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí mong muốn những người con xa quê tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất của người Thái Bình, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người con quê hương Thái Bình tiêu biểu. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả toàn diện đạt được trong năm 2022 đã thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân hướng đến các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Qua đó thêm khẳng định sự tự tin và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình trong việc hiện

thực hóa khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, giàu đẹp. Đó cũng là minh chứng cho sự đổi mới trong suy nghĩ, nhận thức và hành động để vươn lên của Thái Bình. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, nhất quán cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc xác định rõ những nhiệm vụ xuyên suốt để tập trung thực hiện.

Năm 2023, trước những tác động của tình hình thế giới và khu vực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu ra 3 khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Thách thức trong định hình phát triển đòi

hỏi chúng ta phải định hình rõ những chiến lược, quy hoạch của tỉnh để phát huy được tiềm năng, lợi thế cùng những thành quả đã đạt được, không bỏ lỡ cơ hội để phát triển nhanh và bền vững. Thái Bình đặt ra mục tiêu phát triển cao nhưng là tỉnh có xuất phát điểm thấp, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao đòi hỏi chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm để phục vụ thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển, bứt phá vươn lên. Hệ thống chính trị, hệ thống hành chính của tỉnh phải tiếp tục được nâng tầm trong quản trị, mang

tính công nghiệp, hiện đại, bắt kịp với mục tiêu phát triển chung của tỉnh và xu thế đi lên của cả nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người con quê hương Thái Bình tiêu biểu sức khỏe, an khang, thịnh vượng, luôn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và thành công trong cuộc sống.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, thăng quân hàm cấp tướng năm 2022.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHẪO

Câu 1: Thế nào là vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ?

Trả lời:

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định:

- Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.

- Vật liệu nổ là sản phẩm dưới tác động của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, bao gồm:

+ Thuốc nổ là hóa chất hoặc hỗn hợp chất được sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của xung kích thích;

+ Phụ kiện nổ là kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo xung kích thích ban đầu làm nổ khối thuốc nổ hoặc thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ.

- Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn

người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc bảo hiệu khẩn cấp, bao gồm:

+ Súng bắn điện, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laze, lưới; súng phóng dây mồi; súng bắn đạn nhựa, nổ, cao su, hơi cay, pháo hiệu, hiệu lệnh, đánh dấu và đạn sử dụng cho các loại súng này;

+ Phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa;

+ Lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ;

+ Dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại; khóa số tám, bàn chống, dây dính gai; áo giáp; găng tay điện, găng tay bắt dao; lá chắn, mũ chống đạn; thiết bị áp chế bằng âm thanh;

+ Động vật nghiệp vụ là động vật được huấn luyện để sử dụng cho yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

+ Công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự là phương tiện được chế tạo, sản xuất không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có tính năng, tác dụng tương tự như công cụ hỗ trợ.

Trả lời:

Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nghiêm cấm 14 hành vi sau:

- Cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Mang trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

- Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ được giao.

- Giao vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

- Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ; trừ trường hợp trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê vũ khí thô sơ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

- Vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

- Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

- Đào bới, tìm kiếm, thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; không báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

(còn nữa)

PHONG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỞ TƯ PHÁP

TẬP THỂ, PHÁT HUY...

(Tiếp theo trang 1)



Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

của sinh viên trường qua các năm ngày càng lớn mạnh với nhiều dấu ấn, góp một phần trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tri ân các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022 được tôn vinh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022 được nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyên dương các sinh viên 5 tốt và tập thể sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2021 - 2022.

ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trong đó có nhiều sáng kiến hay, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; có 124 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Nhân dịp này, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh được nhận cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn.